

คุณชอบ...หิวไหน?

นำเสนอเมื่อ : 15 ธ.ค. 2552

หิวมือของคุณ 5 หิว คุณชอบหิวไหน?เมื่อเลือกได้หิวที่ชอบแล้วก็มาอ่านคำทำนายค่ะ

หิวหัวแม่มือ

คุณเป็นคนแปลกไม่แคร์สังคม ไม่แคร์สายตาผู้อื่นเป็นตัวของตัวเอง และเป็นแบบฉบับของตัวเองมากที่สุด คุณมีความเชื่อมั่นมากและมีความภูมิใจในตัวเองอยู่เยียบ กฎของสังคมไม่สามารถมาล้อมกรอบคุณได้ทั้งนี้เป็นเพราะ คุณมีความอิสระชอบเร่ร่อนอยู่มากมายความหลักแหลมซื่อสัตย์ ทะลุยพันฝ่าไปค้นหาในสิ่งที่คุณอยากได้ คุณจะไม่วินิจฉัยอะไรแบบมองผ่านๆ ไปที่ ความสนใจของคุณที่มีต่อสิ่งที่คุณสนใจอยู่จึงมีมาก อารมณ์รุนแรงความโกรธของคุณรุนแรง กระทั่งสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ใกล้มือใกล้เท้าก็พังพินาศหมด

หิวก้อย

คุณมักจะตกอยู่ในโลกของความฝันมากกว่าโลกของความเป็นจริง มีนิสัยน่ารักแต่เก็บกดมักไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของคุณออกมาให้คนอื่นได้รู้ได้เห็น ในเรื่องของความรัก คุณมักจะคล้อยตามอารมณ์ ความรู้สึกรวมไปดวยเสมอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น คุณอาจจะร้องไห้เมื่อเพื่อนสนิทของคุณอกหัก หรืออาจจะกรี๊ดกราดเมื่อเพื่อนคุณมีความสุข เมื่อพบกับหนุ่มหล่อเท่าที่คุณเป็นคนที่จิตใจเยือกเย็น พอใจในคนรักของตัวเองไม่จุกจิกจนน่ารำคาญใจ ผู้ใดใกล้ชิดหรืออยู่ด้วยก็สบายใจไปแปดอย่าง เวลาที่ชายหนุ่มใดคุยกับคุณสักพักเขาจะรู้สึกสบายใจและสนุกสนาน คุณมีคุณสมบัติของลูกผู้หญิงเต็มตัวลักษณะเด่นของคุณ คือคุณสามารถทำให้ผู้ชายรู้สึกตัวว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุข คุณเป็นคนจริงใจกับความรักเสมอตนเสมอปลาย ไม่เคยลืมนวันสำคัญๆ เลย ลึก ๆ แล้วคุณเป็นคนที่โรแมนติกนะคะ

หิวนาง

คุณเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง หนุ่มใดที่มาใกล้ชิดคุณเอาอกเอาใจคุณ แต่ไม่ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมา(เสแสร้ง) คุณจะเกลียดมากจนไม่อยากจะเจออีกเลย แต่ในขณะที่เดียวกันคุณก็ชอบเห็นชายหนุ่มมากหน้าหลายตา มาตามจีบคุณหรือให้ความสนใจในตัวคุณ คุณเป็นคนทีกล้าหาญชาญชัย แต่จะมีอยู่คนหนึ่งทีรู้นิสัยคุณจริง ๆ คือ คนที่ใกล้ชิดคุณเท่านั้น

ที่จะรู้ว่าภายใต้ความรู้สึกที่เข้มแข็งของคุณนั้น คือความบอบบางคุณเป็นคนที่ชอบคุยและก็คุยได้สนุกเสียด้วยการได้โต้เถียงหรือทำตัวเหมือนดีอีร์คือความสุขของคุณจริงๆ คุณอาจจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อน ถึงแม้มันจะผิดหวังอกหัก แต่คุณก็สามารถบอกกับใคร ๆ ได้ว่าธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันไม่ได้ใส่ใจด้วย ทั้งที่ลึกๆ แล้วคุณปวดร้าวขนาดนี้ ก็แค่ระยะเวลาไม่นานนักคุณก็จะกลับมาเฮฮาปาร์ตี้ได้เหมือนเดิม

ห้วงกลาง

คุณเป็นคนที่มีความตั้งใจที่แรงแถมใส มีความสามารถในการสร้างสรรคสิ่งต่าง ๆ คุณมีบทบาทมากมายในชีวิตบางทีคุณก็ดูเจียบขริ่มบางทีคุณก็ดูราเริง และในบางครั้งคุณก็จะทำตัวเป็นที่น่าสงสารของผู้ใดพบเห็น คุณเป็นคนที่อ่อนโยนและเป็นผู้หญิงที่ซื่อายถ่อมตน คุณมักจะประหม่าหรือเคอะเขินเมื่ออยู่ใกล้ชายหนุ่ม นิสัยไม่มั่นใจในตัวเอง คุณจึงกลัวไปทุกเรื่อง กลัวว่าจะสวยไม่พอบางละ กลัวว่าหุ่นจะไม่ดีบางละ กลัวว่าคุณจะไม่ฉลาดพอบางละ หนุ่มใดมาจีบคุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับคุณโดยการพูดซ้ำบ่อยๆ ให้คุณรู้สึกว่าคุณมีอยู่ณะดีเลิศวิเศษหรือคุณเป็นคนที่น่ารักที่สุดในสายตาของผม (ทำนองเดียวกับบายนะแหละ)

หน้าซี้

คุณมักจะชอบทำอะไรแปลก ๆ ที่คนอื่นไปเขาไม่ทำกัน คุณมีเสน่ห์บางอย่างในตัวที่ดึงดูดใจผู้ที่มาใกล้ชิต มีแบบฉบับการแต่งตัวเป็นของตัวเอง มีความเชื่อมั่นว่าตัวคุณจะดูดีในชุดที่เลือกใส่เอง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งตามแฟชั่นให้มันเมื่อยตุ้ม คุณรักความหรูหราแบบแปลก ๆ ไม่เหมือนใคร ยิ่งเป็นเครื่องประดับที่แปลกๆ หายากหรือไม่เหมือนชาวบ้านด้วยแล้วเป็นอะไรที่คุณโปรดปรานมากเลย ความเฉลียวฉลาด ความสง่างามของคุณนั้นนับว่าเป่าสาวไฮโซทรงูเสนหุ ที่มีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากมายมีรสนิยมสูง หนุ่มคนใดหวังจะชวนคุณไปทานข้าวละก็ จำไว้เลยว่ารานข้าวแกงข้างถนนนะชวนได้ครั้งเดียวเท่านั้นละ ต่อไปคุณไม่ไปไหนมาไหนกับหนุ่มคนนี้อีก อย่าลืมนว่าคุณชอบของแปลก ๆ ในความแปลกของคุณนะคือจุดอ่อน